



ที่ ศธ ๐๖๔๖/๒๒๗

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสารเนื่องในโอกาสจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๔๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

อ้างถึง หนังสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ที่ ศธ ๐๖๔๖.๔/ว ๐๓๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารของผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองในฐานะเจ้าภาพการจัดงานประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๔๕ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีระนอง ได้ขอความกรุณาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ให้เกียรติเขียนสาร
ในการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้ให้เกียรติเขียนสารสำหรับการจัดทำ
หนังสือที่ระลึกในงานประชุมวิชาการฯ ออกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๔๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ
จึงขอส่งสารดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๘ ต่อ ๒ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@rsivea.ac.th

"เรียนดี มีความสุข"

สาร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรที่มีการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเป็นเลิศทางวิชาชีพให้แก่สมาชิก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเป็นผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สำคัญยังเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและกิจกรรมแข่งขันทักษะ ให้สังคมได้รับทราบ ทำให้สมาชิกมีความมุ่งมั่นต่อการประกอบอาชีพเกษตรในอนาคตต่อไป ขอชื่นชมผลงานของสมาชิก ออกท. ทุกคนที่ได้นำผลจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์ของครูทุกคนได้เป็นอย่างดี ถือเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร

ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการทุกระดับ ทุกฝ่าย ที่ได้ช่วยเหลือการจัดงานครั้งนี้จนเกิดความสำเร็จทุกประการ



(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้